

รายงานสรุปการฝึกอบรม
เรื่อง “ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ”
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางสาวคันสนีย์ อรัญวาสน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ” ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้

ประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ ๗๔,๐๐๐ ตันต่อวัน โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัญหาจากขยะจึงเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากทุกคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ ร่วมกันใช้น้อยหรือลดการใช้ ใช้ซ้ำ และใช้แปรรูปหรือแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ ตกทอดไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป

ขยะ แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยมีแนวทางการคัดแยก ดังนี้

๑) ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น โดยขยะย่อยสลาย ต้องดำเนินการ คัดแยกใส่ถังสีเขียว

๒) ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระจก เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น โดยขยะรีไซเคิล ต้องดำเนินการ คัดแยกใส่ถังสีเหลือง

๓) ขยะอันตราย คือ ขยะที่เป็นพิษหรือมีองค์ประกอบของวัตถุอันตราย ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ทำให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล เป็นต้น โดยขยะอันตราย ต้องดำเนินการ คัดแยกใส่ถังสีส้ม

๔) ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่น นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก เป็นต้น โดยขยะทั่วไป ต้องดำเนินการ คัดแยกใส่ถังสีน้ำเงิน

(นางสาวคันสนีย์ อรัญวาสน์ : รายงานสรุป)